

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหาร

วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ตำแหน่งกรรมการ
1	รองศาสตราจารย์ ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร	รองอธิการบดี	ประธานกรรมการขับเคลื่อนโครงการสำนักงานสีเขียว
2	นางวิวรรณ ศรีทองคำ	ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย	รองประธานกรรมการอำนวยการ
3	รศ.ดร.อิทธิชัย ปรีชาวุฒิมงคล	คณะวิศวกรรมศาสตร์	กรรมการอำนวยการ
4	รศ.ดร.พทนต์ สกุลช่างสังจะทัย	คณะวิศวกรรมศาสตร์	กรรมการอำนวยการ
5	นายอนันต์ เดชพรหม	ผู้อำนวยการกองแผนงาน	กรรมการอำนวยการ
6	ผศ.ดร.สิริชัย คุณภาพดีเลิศ	สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์	กรรมการและประธานกรรมการหมวดที่ 1
7	นางอัจฉรา ศรีพลากิจ	ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา	กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสำนักงานสีเขียว และกรรมการและเลขานุการ หมวดที่ 1
8	นางสาวภัทรปรียา วงค์ทิพย์	กองพัฒนานักศึกษา	ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสำนักงานสีเขียว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการหมวดที่ 2
9	นายณัฐวุฒิ เทปิน	กองบริหารงานบุคคล	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการหมวดที่ 2
10	นางสาวณัฐริกา รุ่งเรือง	กองบริหารงานบุคคล	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการหมวดที่ 2
11	นายธรรมบุญ น่วมอนงค์	สำนักงานบริหารงานวิจัย	กรรมการอำนวยการ และประธานกรรมการ หมวดที่ 3-5
12	นางหนึ่งฤทัย วรรณ	กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค	กรรมการหมวดที่ 3
13	นายขจรศักดิ์ ต้นจ้อย	สำนักงานมหาวิทยาลัย	กรรมการหมวดที่ 3-5
14	นางสาวเกศรินทร์ พรหมคำดีบ	สำนักงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์	กรรมการหมวดที่ 3-5
15	นางสาวธนาภรณ์ กำแพงแก้ว	กองแผนงาน	ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสำนักงานสีเขียว และ กรรมการหมวดที่ 3-5
16	นางสาวศรัณรัชต์ คงสุข	กองพัฒนานักศึกษา	ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสำนักงานสีเขียว และ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการหมวดที่ 3-5
17	นายธนวัฒน์ วินาลัย	กองพัฒนานักศึกษา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสำนักงานสีเขียว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการหมวดที่ 6

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ตำแหน่งกรรมการ
18	นางวิศรา มาละแซม	ศูนย์สื่อสารองค์กร	กรรมการหมวดที่ 2 และ 6
19	นางอรวรรณ กัณฑรัตน์	กองคลัง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการหมวดที่ 6
20	นางจิราพร เมืองมูล	กองคลัง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการหมวดที่ 6
21	นางสาวณัฐรัชต์ ปรีชานาพงศ์	กองคลัง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการหมวดที่ 6

หมายเหตุ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสำนักงาน ได้เชิญประชุมประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการและกรรมการและเลขานุการของหมวด 1-6 จำนวน 25 คน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 84 ทั้งนี้ได้มีการแจ้งเวียนรายงานการประชุมให้คณะกรรมการฯ ทุกท่านได้รับทราบและหากมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ให้แจ้งมาที่ฝ่ายเลขานุการฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

แบบลงทะเบียนการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร  
วันที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง เวลา 13.30-16.00 น.

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	สังกัด	ลายมือชื่อ
1	รองศาสตราจารย์ ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร	รองอธิการบดี	
2	นางวิวรรณ ศรีทองคำ	ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย	
3	นายธรรมบุญ น่วมอนงค์	รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัย	
4	นายนิคม บัววังโป่ง	ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค	กิตติพงษ์
5	นางอัจฉรา ศรีพลากิจ	ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา	อน
6	ผศ.ดร.สิริชัย คุณภาพดีเลิศ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	
7	รศ.ดร.อิทธิชัย วิชาวุฒิมงคล	คณะวิศวกรรมศาสตร์	↓
8	น.ส.เยาวลักษณ์ แรกข้าว	กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค	-
9	นางพิรารวรรณ สำเภาลอย	กองบริหารงานบุคคล	-
10	นางอรพรรณ กัณฑ์รัตน์	กองคลัง	๐
11	นายวัชระ ปัญญาจันทร์	กองคลัง	
12	นายธนวัฒน์ วินาลัย	กองพัฒนานักศึกษา	ธนวัฒน์
13	น.ส.ศรินทร์ชต์ คงสุข	กองพัฒนานักศึกษา	นส
14	นางสาวภัทร์ปรียา วงศ์ทิพย์	กองพัฒนานักศึกษา	ภัทร์ปรียา
15	รศ.ดร.พสุทธ์ สกลช่างสังจะทัย	คณะวิศวกรรมศาสตร์	พว
16	นางวิศรา มาละแซม	ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์	
17	นางหนึ่งฤทัย วรรณ	กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค	หนึ่งฤทัย วรรณ
18	นายขจรศักดิ์ ต้นจ้อย	สำนักงานมหาวิทยาลัย	ขจรศักดิ์
19	นางสาวนภรณ์ กำแพงแก้ว	กองแผนงาน	นภ
20	นางสาวเกศรินทร์ พรหมคำติบ	สำนักยุทธศาสตร์	เกศรินทร์
21	นางกัญญา ใจดี	กองบริหารงานบุคคล	กัญญา
22	นางสาวกัญญา ใจดี	กองบริหารงานบุคคล	กัญญา
		10/07/2021	
	นางใจดี ปริมาณ	กองคลัง	ใจดี
	ใจดี	กองคลัง	ใจดี